

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp dệt khăn bông đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn về thị trường tiêu thụ; kim ngạch xuất khẩu một số ngành hàng tăng trưởng âm nhưng riêng hàng dệt khăn bông và gang tay đạt mức gia tăng ấn tượng. Thuận đà tăng trưởng, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2023.



Kim ngạch xuất khẩu ngành hàng dệt khăn bông của các doanh nghiệp trong tỉnh tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến nay.

Công ty TNHH Toàn Thắng (cụm công nghiệp Đống Tu, huyện Hưng Hà) chuyên sản xuất sợi, khăn bông và gang tay bảo hộ lao động. Những ngày này, công nhân tập trung cao độ cho sản xuất để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như các đơn hàng đã ký với đối tác nước ngoài. Ông Lê Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Chúng tôi có nhà máy kéo sợi nên chủ động được nguồn nguyên liệu cũng như giảm chi phí đầu vào sản xuất khăn bông và gang tay, tạo lợi thế cạnh tranh về giá thành khi đưa sản phẩm thâm nhập thị trường. Trước đây, sản phẩm của Công ty xuất khẩu vào nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan... Tuy nhiên, do nhu cầu của một số thị trường giảm và nhận thấy những tiềm năng, ưu đãi mà các hiệp định thương mại tự do như

VKFTA, AKFTA mang lại, Công ty tập trung khai thác mạnh thị trường Hàn Quốc. Với chiến lược kinh doanh đó cộng với việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất và có kế hoạch phục vụ thị trường kịp thời, Công ty TNHH Toàn Thắng đã giành được nhiều đơn hàng xuất khẩu khăn bông và gang tay bảo hộ, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 4,2 triệu USD. Không riêng Công ty TNHH Toàn Thắng, gần 50 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu khăn bông, gang tay trên địa bàn tỉnh cũng tìm được thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Trao đổi

với một số doanh nghiệp, chúng tôi được biết, đứng trước khó khăn do nhu cầu nhập khẩu của các đối tác khu vực châu Âu giảm, các doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển hướng thâm nhập, mở rộng thị trường châu Á, nhất là các nước Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Đây đều là những thị trường lớn, mở cửa giao thương mạnh mẽ và có sự phục hồi kinh tế nhanh chóng sau khi kiểm soát dịch bệnh Covid-19. 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt khăn bông và gang tay bảo hộ trong tỉnh ước đạt 82,6 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cao và tăng trưởng mạnh như Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long ước đạt hơn 12 triệu USD, Công ty TNHH Đông Phong ước đạt 5,7

triệu USD, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thái Phương ước đạt 5,6 triệu USD, Công ty TNHH Dệt may Hưng Thịnh ước đạt 5,2 triệu USD, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Coyato ước đạt 4,7 triệu USD, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tuấn Lộc ước đạt gần 2 triệu USD... Bà Ngô Thị Liên, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương cho biết: Nhật Bản và Hàn Quốc là hai thị trường truyền thống nhập khẩu khăn bông, gang tay của các doanh nghiệp Thái Bình. Hiện nay, cơ bản các doanh nghiệp đã tận dụng tốt những ưu đãi mà một số hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực ASEAN với Hàn Quốc, Nhật Bản như VKFTA, AKFTA, AJFTA để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm về giá thành. Thêm vào đó, song song với việc duy trì ổn định các ban hàng truyền thống, nhiều doanh nghiệp Thái Bình tích cực xúc tiến thương mại, phát triển được khách hàng mới. Theo đánh giá từ nhiều chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, sau khi kiểm soát tốt dịch Covid-19, hoạt động du lịch của cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều phục hồi và tăng trở lại nên nhu cầu nhập khẩu mặt hàng khăn bông gồm khăn trải sàn, khăn tắm, khăn mặt cũng tăng cao. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp dệt khăn bông trong tỉnh gia tăng năng lực sản xuất, tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

KHÁC QUẢN

Hội hè vào vụ sản xuất BÁNH TRUNG THU



Xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) sản xuất 3 tấn bánh trung thu mỗi ngày.

Địp tết Trung thu, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo là món ăn không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Để phục vụ nhu cầu của người dân, các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn huyện Đông Hưng đang hối hả trong những ngày "chính vụ". Hàng nghìn chiếc bánh chất lượng, an toàn với nhiều kiểu dáng, kích thước được sản xuất ra mỗi ngày, mang không khí tết Trung thu đến mọi nhà. Có hàng chục năm trong nghề, trải qua các thế hệ nối tiếp nhưng hương vị của các loại bánh cây, kẹo lạc, bánh trung thu... tại xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức, xã Nguyễn Xá vẫn giữ nguyên vị ngon đặc trưng, giá cả hợp lý. Vào vụ, mỗi ngày xưởng sản xuất 3 tấn bánh trung thu theo đơn đặt hàng và bán lẻ. Ông Trần Văn Đức, chủ xưởng chia sẻ: Từ tháng 7 âm lịch, bên cạnh việc duy trì sản xuất các loại bánh kẹo, xưởng tập trung phần lớn máy móc, lao động và thời gian làm bánh nướng, bánh dẻo phục vụ thị trường tết Trung thu. Để có chiếc bánh thơm ngon, chất lượng, tôi tìm các nhà phân phối lớn, uy tín để mua nguyên liệu. Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xưởng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, yêu cầu công nhân thực hiện đúng quy trình sản xuất; đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để nâng công suất, chất lượng sản phẩm. Một số công đoạn xưởng vẫn làm thủ công để bảo đảm hương vị truyền thống của các loại bánh nhưng vẫn thực hiện nghiêm ngặt quy trình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Xưởng chủ yếu sản xuất bánh trung thu nhân thập cẩm có truyền, ngoài ra còn có bánh trung thu nhân đậu xanh, nhân khoai môn, hạt sen, đậu đỏ, sữa dừa. Bánh trung thu của xưởng được bán tại nhiều cửa hàng, siêu thị ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, một số người còn đặt mua bán cho các cửa hàng ở Lào và Campuchia. Bà Hoàng Thị Hoa, xã Nguyễn Xá cho biết: Cứ đến vụ sản xuất bánh trung thu chúng tôi bận rộn từ sáng tới tối, khi làm bánh chúng tôi luôn



Khi chế biến bánh trung thu, công nhân luôn thực hiện đúng quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

mang bảo hộ lao động, đội mũ, đeo găng tay đúng quy định. Từ sáng sớm, tại cơ sở bánh kẹo Đình Mạnh, xã Đông Sơn đã có người dân đến mua bánh trung thu, các xe ô tô tranh thủ xếp bánh lên xe chờ đi các tỉnh, thành phố giao cho các cửa hàng, siêu thị. Chị Trần Thị Nhung, xã Phú Lương cho biết: Trung thu năm nào tôi cũng sang đây mua bánh. Năm nay, ngoài mua cho gia đình thường thức, mua biếu, tôi còn mua giúp mấy anh chị em trong nhà. Bánh ở đây ngon, giá cả phù hợp, đặc biệt là nhân bánh đa dạng, mẫu mã đẹp, có đủ cả bánh rời, bánh đóng hộp. Cơ sở bánh kẹo Đình Mạnh làm bánh trung thu mới được 5 năm nay song sản xuất theo dây chuyền hiện đại, luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng vì vậy sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Ông Nguyễn Đình Mạnh, chủ cơ sở chia sẻ: Cơ sở luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, bảo đảm chất lượng bánh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi vụ, cơ sở

sản xuất 40 - 50 tấn bánh. Vào tuần chính của tết Trung thu, công nhân phải tăng ca mà có ngày không đủ bánh để cung cấp cho khách hàng. Trên địa bàn huyện Đông Hưng ngoài 2 cơ sở sản xuất bánh trung thu trên còn có một số cơ sở, hộ gia đình làm bánh nướng, bánh dẻo truyền thống quy mô nhỏ hơn. Các hộ, cơ sở sản xuất đều đã chuyển từ lò nướng than sang lò nướng bằng điện, rút ngắn thời gian và không gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, khuôn bánh được đập bằng máy cho ra chi tiết sắc nét và đẹp hơn, tạo ấn tượng với khách hàng. Không đóng hộp sang trọng, cầu kỳ, cũng không quá cao cấp, đắt tiền như các loại bánh hiện đại, bánh trung thu truyền thống do các cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn huyện Đông Hưng sản xuất vẫn có sức hấp dẫn với mọi người nhờ hương vị truyền thống và sự mộc mạc đặc trưng.

HIỆU NGHĨA

Cần bảo đảm nguồn nước sinh hoạt đạt chỉ tiêu an toàn

Thời gian gần đây, cử tri thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) phản ánh tình trạng nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân do Xí nghiệp nước Hưng Nhân (Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình) có hàm lượng mangan vượt ngưỡng cho phép của Bộ Y tế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và gây lo lắng cho người dân. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương cùng Xí nghiệp nước Hưng Nhân đã nhanh chóng vào cuộc

kiểm tra, xử lý nguồn nước để bảo đảm chỉ tiêu an toàn. Xí nghiệp nước Hưng Nhân hiện đang cung cấp nước sạch cho trên 3.800 hộ dân trên địa bàn thị trấn với công suất 1.500m³/ngày đêm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều người dân địa phương khi sử dụng nước sạch thấy xuất hiện hiện tượng màu hơi vàng, vẩn đục, để qua đêm chất nhớt sẽ bám quanh thành vật dụng. Bà Trần Thị Hằng, tổ dân phố Đầu

cho biết: Gia đình tôi chỉ 100.000 - 120.000 đồng/tháng để mua nước sinh hoạt. Tuy nhiên, mấy tháng gần đây nguồn nước có dấu hiệu vẩn đục nên gia đình tôi không dám dùng mà chỉ để phục vụ cho giặt giũ, vệ sinh. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ dân khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi rất lo lắng, bức xúc không hiểu lý do tại sao bỏ tiền để mua nước sạch sử dụng mà nước lại bị nhiễm bẩn như hiện nay. Ông Đặng Quang Tú,

Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã khẩn trương làm việc với Xí nghiệp nước Hưng Nhân để nghị Xí nghiệp rà soát lại hệ thống xử lý nước; thực hiện xét nghiệm lại các chỉ tiêu, khi có dấu hiệu bất thường về chất lượng nước cần thông báo cho người dân và cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết kịp thời, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn.



Xí nghiệp nước Hưng Nhân thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống máy móc trong quá trình vận hành.

Làm việc với Xí nghiệp nước Hưng Nhân, chúng tôi được biết: Ngày 23/5/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà thực hiện hoạt động giám sát chất lượng nước gồm: mẫu nước lấy tại vòi phát của cơ sở cấp nước; mẫu nước lấy trực tiếp tại gia đình ông Nguyễn Văn Hợp, tổ dân phố Thị An và mẫu nước lấy trực tiếp tại gia đình ông Nguyễn Đông Vị, tổ dân phố Đầu... Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 mẫu nước đều có hàm lượng mangan từ 0,32 - 0,42mg/l, vượt ngưỡng cho

phép (giới hạn cho phép 0,1mg/l), làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ông Trần Quốc Hưng, Giám đốc Xí nghiệp nước Hưng Nhân cho biết: Ngay khi có kết luận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Xí nghiệp nước Hưng Nhân đã triển khai các biện pháp xử lý nước; xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước; đầu tư trên 1 tỷ đồng lắp đặt thêm hệ thống lọc lần 2. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm lại, đến nay hàm lượng mangan đã về ngưỡng cho phép của Bộ Y tế. Không chỉ tại thị trấn Hưng Nhân, tình trạng nước sạch có hàm lượng mangan vượt ngưỡng cho phép của Bộ Y tế cũng xảy ra tại thị trấn Hưng Hà. Cụ thể, sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả hàm lượng mangan cao, với 0,711mg/l, vượt hơn 0,6mg/l giới hạn cho phép. Để người dân được tiếp cận và sử dụng nguồn nước bảo đảm chất lượng, chính quyền địa phương cần kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt từ nguồn nước đầu vào, quy trình sản xuất đến khâu truyền tải. Ngoài ra, các đơn vị cung cấp nước sạch cũng cần nêu cao ý thức trách nhiệm, có biện pháp mang tính bền vững hơn trong việc bảo đảm chất lượng nước để phục vụ nhân dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

THANH THỦY

Tác hại của mangan trong nước tới sức khỏe và sinh hoạt

Mangan là một trong những nguyên tố vi lượng cơ bản của sự sống, giữ nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể như: tác động đến sự hô hấp tế bào, sự phát triển xương, chuyển hóa glucit và hoạt động của não. Mangan có hàm lượng cao trong tay lap thể làm chất xúc tác cũng các enzym, tham gia vào một số quá trình như: tổng hợp axit béo và cholesterol, sản xuất hooc môn giới tính, tác động đến sự chuyển hóa của tuyến giáp. Mangan kết hợp với vitamin K tham gia vào quá trình tổng hợp prothrombin gây ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Mangan tham gia tổng hợp protein, cholesterol và tương tác với acid nucleic. Mangan làm giảm glucose huyết nhưng lại tham gia phân ứng tạo ra glucose từ các phân tử khác. Mặc dù không gây ra các tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, nhưng nếu tiếp xúc, ăn uống, sử dụng nguồn nước có nhiễm mangan trong thời gian dài cũng để lại những hậu quả xấu, đặc biệt là đối với hệ thần kinh.

Nhận biết nguồn nước bị nhiễm mangan: Nguồn nước bị nhiễm mangan có các biểu hiện rất rõ ràng, dễ dàng nhận biết bằng cảm quan:

- Nước có màu đục
- Mùi tanh khó chịu
- Lốp cặn có màu đen, thường bám vào đáy và thành bồn chứa

Tác hại của mangan trong nước tới sức khỏe và sinh hoạt:

Đối với sinh hoạt: Mangan khi tiếp xúc với oxy sẽ bị oxy hóa tạo thành mangan dioxit (MnO2) làm cho nước có màu nâu đen và có mùi tanh của kim loại, gây mất cảm quan. Mangan thường gây ra cặn ở bồn trên các thiết bị, vì vậy, sử dụng nước hàng ngày để lau rửa, giặt giũ sẽ gây ảnh hưởng đến độ bền của đồ dùng. Đặc biệt, giặt quần áo bằng nước nhiễm mangan sẽ hình thành những vết ố bẩn màu nâu, đen trên quần áo do quá trình oxy hóa gây ra. Mangan trong nước gặp clo sẽ tạo kết tủa cặn bám dioxit mangan và có thể gây tắc đường ống.

Đối với sức khỏe: Mangan có mặt trong nước ở dạng ion hòa tan (Mn2+). Nếu ở hàm lượng nhỏ dưới 0,1mg/l thì mangan có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu hàm lượng mangan cao từ 1 - 5mg/lit sẽ gây ra không ít ảnh hưởng đến một số cơ quan nội tạng của cơ thể. Mangan không có khả năng gây đột biến cũng như hình thành các bệnh nguy hiểm như ung thư, cũng không ảnh hưởng đến sinh sản... nhưng nó có liên quan mật thiết đến hệ thần kinh, gây ra các độc tố hình thành hội chứng manganism với các triệu chứng gần như tương tự bệnh Parkinson. Nếu lượng mangan hấp thụ vào cơ thể cao có thể gây độc với phổi, hệ thần kinh, thận và tim mạch. Khi hít phải mangan với lượng lớn có thể gây hội chứng nhiễm độc ở động vật, gây tổn thương thần kinh. Mangan đặc biệt có hại cho trẻ bởi cơ thể trẻ em dễ dàng hấp thụ được rất nhiều mangan trong khi tiết thải ra ngoài thì rất ít. Điều đó dẫn đến sự tích tụ mangan trong cơ thể trẻ, gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai và trẻ em tuyệt đối tránh tiếp xúc và sử dụng nguồn nước nhiễm mangan.

Sử dụng nguồn nước bị nhiễm mangan trong thời gian dài, nhiễm độc mangan từ nước uống làm giảm khả năng ngôn ngữ, giảm trí nhớ, giảm khả năng vận động liên quan đến tay và chuyển động của mắt, nếu nhiễm độc mangan lâu ngày có thể dẫn đến triệu chứng thần kinh không bình thường như dáng đi và ngôn ngữ bất thường. Với khả năng không gây ung thư ở người nhưng mangan vẫn có tác động xấu tới cơ thể con người chúng ta. Theo QCVN 01: 2009/BYT- quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống, hàm lượng mangan trong nước không được vượt quá 0,3mg/l. Thực tế mangan tồn tại trong tự nhiên rất nhiều và có thể nói, dạng tồn tại trong nước của chúng là ít gây hậu quả nhất. Tuy nhiên sử dụng nguồn nước chứa mangan lâu ngày cũng gây ra nhiều hậu quả không tốt cho sức khỏe con người. Vì vậy, nếu có thể, con người nên lựa chọn cho mình giải pháp để có thể sử dụng nguồn nước sạch và an toàn, để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình thay vì vẫn sử dụng nguồn nước lẫn nhiều tạp chất như hiện nay. (theo moh.gov.vn)